

“ CHÚNG TÔI HOẠT ĐỘNG VÌ **SỰ** đam mê ”

[bởi Anh Minh]



Anh Truc Chiếu hiện là **ADMIN** của diễn đàn GSM.VN, là người cao nhất quản lý diễn đàn tại Tp.HCM và khu vực các tỉnh phía Nam. Công việc đời thường của anh Chiếu là doanh nhân, hiện đang quản lý một doanh nghiệp của gia đình tại Tp.HCM.

Diễn đàn gsm.vn đến nay đã tròn 6 tuổi, anh có thể cho biết một số thông tin về diễn đàn.

Vào ngày 08/11/2003, sân chơi GSM.VN chính thức ra mắt công chúng, những người đam mê điện thoại nói riêng và công nghệ nói chung. Bà có 17 thành viên đăng kí trong ngày hôm đó. Trong này vẫn còn 8 thành viên thường xuyên tình online.

Sau 6 năm hình thành và phát triển, GSM.VN có gần 350.000

thành viên với hơn 100 ngàn chủ đề, 1.100.000 bài viết. Trung bình 1 ngày hiện nay có khoảng 350 thành viên đăng kí mới, 100 topic, 1.000 bài post mới, 500 thành viên và gần 2.000 khách online cùng lúc. Số lượng người truy cập nhiều nhất là 4.539 vào ngày 24/04/2009 vào lúc 10:27 PM.

Đối tượng tham gia chính của diễn đàn GSM.VN hiện nay là những ai? Thế mạnh của GSM.VN là gì?

GSM.VN từ khi thành lập đến nay có 2 mảng chính gọi là thế mạnh: phần cứng - sửa chữa và box symbian.

GSM.VN ban đầu được thành lập các thành viên tham gia kinh doanh trong mảng phần cứng, các thiết bị flash điện thoại, do đó, tuy nay

điều kiện thị trường có khác, nhưng thế mạnh này vẫn được duy trì và đây vẫn là một thế mạnh nhất của GSM.VN. Box Symbian thì nổi lên do những thành viên nhiệt tình. Có thể nói hầu hết các máy sử dụng cho dòng BTDD Symbian là xuất phát từ GSM.VN.

Còn thành viên của GSM.VN? Có thể nói, cũng như các diễn đàn khác, thành viên của diễn đàn là những người đam mê về BTDD. Tuy nhiên, thành viên của GSM.VN là "già" nhất, nghiêm túc nhất.

Sẽ đi có lý do này là do các MOD của GSM.VN nổi tiếng là nghiêm khắc với member. Do đó, đối với những member trẻ khi mới vào có thể bị shock do các mod kiểm soát rất chặt chẽ. Hầu như không bài nào có lỗi tồn tại quá 1 buổi. Trọng Ban quản trị cũng đã có những thảo luận: có nên thoải mái hơn không? Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định đi theo định hướng như vậy như là một "bản sắc" của diễn đàn, coi diễn đàn này là "diễn đàn người lớn" với những thảo luận nghiêm túc - đúng mực....

Ré ngang 1 chút, GSM.VN có thế mạnh là smart phone trên HDH Symbian, nhưng Symbian dường như đang đi xuống khi Nokia đã cùng bố HDH Maemo mới, còn Samsung gần đây cũng có thông tin không tiếp tục đầu tư vào Symbian.

Quyết định của Nokia và Samsung có lẽ cũng